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ITD	ได้งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

และสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหนองแฟบ	

จ.ระยอง	มูลค่า	5.34	พันลบ.	 

GOLD	ปักธงรายได้งวดปี	(61/62) 
แตะ	1.9-2	หม่ืนลบ.	จ่อผุด	25	โครงการใหม	่

มูลค่ารวม	2.8	หม่ืนลบ.

นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล 
เลขานุการบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดี

เวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) ITD เปิด

เผยว่า ขอแจ้งว่าเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 

2561 บริษัทฯได้เซ็นสัญญากับกิจการร่วมค้า 

ไซเปม และ ซีทีซีไอ เพื่อก่อสร้าง โครงการ

ก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซ

ธรรมชาติเหลวหนองแฟบ จ.ระยอง ของ

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ากัด โดยมีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้

 ลักษณะงานก่อสร้างจะประกอบด้วย

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งงานบนบก

และงานในทะเล รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับ

งานขุดดินถมดิน งานท่าเทียบเรือ, งานตอก

เสาเข็ม,งานคอนกรีต และงานระบบน�้าเข้า

มาใชงานและน�้าออกหลังจากใช้งานแล้ว

 โดยงานก่อสร้างประกอบด้วย: 1. 

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือซึ่งยื่นออก

ไปในทะเล ความยาว 5.5 กม. จ�านวน 1 

ท่า และสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่สุดได้ 

266,000 ลบ.ม.

 2. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมีความ

ยาวหน้าท่ารวม 135 ม. จ�านวน 1 ท่า

 3. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมีพื้นที่

ท่าเทียบเรือรวม 1,560 ตร.ม. จ�านวน 1 ท่า

 4. โครงการก่อสร้างทางรับน�้าหล่อเย็น

และทางออกระบายน�้าหล่อเย็น

 มูลค่างาน : 5,349,024,588 บาท (ไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ระยะเวลาก่อสร้าง : 30เดือน

 GOLD ปักธงรายได้งวดปี (61/62) แตะ 
1.9-2 หมื่นลบ. จ่อผุด 25 โครงการใหม่ มูลค่า
รวม 2.8 หมื่นลบ. วางงบลงทุนงวดปี (61/62) 
ราว 1.8 หมื่นลบ. เพื่อซื้อที่ดิน-พัฒนาโครงการ 
ศึกษาขายตึก FYI เข้ากอง REIT คาดชัดเจนหลัง
จบงวดQ1(61/62) เตรียมออกหุ้นกู้ มูลค่าราว 3 
พันลบ.  กลางเดือนธ.ค.นี้ หวังน�าเงินมาใช้หนี้
สถาบันการเงิน
 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รอง
กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้น
ท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ GOLD เปิดเผยว่า 
บริษัทฯตั้งเป้ารายได้งวดปี 61/62  (1 ต.ค. 61 - 
30 ก.ย 62) ไว้ที่ระดับ 19,000-20,000 ล้านบาท 
โดยบริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ 25 โครงการ 
มูลค่ารวมกว่า 28,654 ล้านบาท แบ่งเป็น
โครงการทาวเฮาส์ 13 โครงการ, โครงการนีโอโฮม 
4 โครงการ, บ้านเดี่ยว 4 โครงการ และโครงการที่
ต่างจังหวัดอีก 4 โครงการ   
 ส่วนยอดยอดพรีเซลล์ คาดว่าจะท�าได้ราว 

31,433 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอ
โอน (Backlog) อยู่ 9 พันล้านบาท จะทยอยรับรู้
จนถึงปี 2562 
 ขณะที่ บริษัทฯวางงบลงทุนไว้ราว 18,000 
ล้านบาท เพื่อใช้ส�าหรับซื้อที่ดินและไว้พัฒนา
โครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 พร้อมกันนี้บริษัทฯยังอยู่ในระหว่างการ
ศึกษาน�าตึก FYI Center ขายเข้ากองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โดยมีมูลค่า
ประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเห็น
ความชัดเจนได้หลังประกาศงบงวดบัญชีไตรมาส1 
(61/62) รวมถึงบริษัทฯยังต้องดูผลกระทบจาก
มารตการ LTV และความจ�าเป็นในการใช้เงินด้วย
เช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้
จากการให้เช่า FYI Center 60% อย่างไรก็ตาม
การที่บริษัทฯจะน�าเข้ากอง REIT ได้ จะต้องมี
การเตรียมตัวเพื่อเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก่อน 
และหากได้รับอนุมัติคาดว่าจะใช้เวลา 9-10 เดือน 
ในการด�าเนินการ
 อีกทั้งบริษัทฯเตรียมออกหุ้นกู้ราว 3,000 

ล้านบาท ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ เพื่อใช้
ส�าหรับช�าระหนี้เงินกู้ระยะสั้นสถาบันการเงิน 
 ส่วนประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ก�าหนดเกณฑ์สินเชื่อบ้านใหม่วันที่ 1 
เม.ย. 2562 บริษัทฯมองว่าไม่กระทบ เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ลูกค้าของบริษัทฯจะเป้นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อ
บ้านราคา 10 ล้านบาทขึ้นไปและเป็นกลุ่มลูกค้าที่
มีเงินเป็นส่วนใหญ่ และมีการซื้อเพื่อเก็งก�าไรค่อน
ข้างน้อย 
 ขณะที่โปรเจคการร่วมทุน (JV) สามย่าน 
Mitrtown ซึ่งเป็นโครงการ Mixed-Use ที่บริษัทฯ
ถือหุ้นในสัดส่วน 49% ปัจจุบันอยุ่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง โดยคาดว่าจะพรีเซลล์ได้ช่วง เดือมีนาค
นม-เมษยยน 2562 และสามารถโอนรับรู้เป็นก�าไร
ได้ช่วง เดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 และถ้าหาก
การโอนเกิดความล่าช้าจะท�าให้บริษัทมีค่าใช้จ่าย
ค่าเสื่อมและมีภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลก
ระทบให้ขาดทุนในช่วงแรกเท่านั้น แต่จะมีก�าไรใน
ระยะถัดไป 
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SISB	ไร้กังวล	เทรดวันแรกต�่าจอง	ม่ันใจเป็นหุ้นพ้ืนฐาน	
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเน่ือง	

 SISB ไร้กังวล เทรดวันแรกต�่าจอง มั่นใจ

เป็นหุ้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาต่อเนื่อง มองราคาหุ้นต�่าจองเหตุน

ลท.กังวลกระแสข่าวกดดัน - ยันกระบวนการ

เข้าตลาดฯถูกต้องทุกขั้นตอน ด้านตลท.

ยันSISB เข้าเทรด mai ไม่ผิดเกณฑ์ บจ . หลัง

มีผู้ยื่นฟ้อง - เผยรอฟังค�าวินิจฉัยของศาล

ปกครอง

 นาย ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่า บริษัทฯไม่รู้

สึกกังวลใจ แม้ราคาหุ้น SISB จะเปิดการซื้อ

ขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

วันแรกที่ 5 บาท ต�่ากว่าราคา IPO ที่ 5.20 

บาท เนื่องจากบริษัทฯมั่นใจว่า บริษัทฯเป็นหุ้น

ที่มีพื้นฐานที่ดี และมีรายได้ประจ�าเข้ามาอย่าง

สม�่าเสมอ ขณะที่มองว่าหุ้นการศึกษาเป็นหุ้น

ที่ดี อีกทั้งหลังจากที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯจะน�าเงินที่ได้จากการ

ระดมทุนช�าระคืนเงินกู้ยืม เพื่อให้ฐานะการเงิน

แข็งแกร่งขึ้น และน�าเงินไปขยายโรงเรียนให้

สามารถรับ

นักเรียนได้

เพิ่มมาก

ขึ้นพร้อม

ทั้งน�าเงิน

ไปปรับปรุง

คุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 "จากการที่ราคาหุ้นเปิดมาต�่ากว่าราคาจอง 

เราม่ได้รู้สึกกังวล เนื่องจากบริษัทฯของเรามีพื้น

ฐานที่ดี มีรายได้ประจ�าเข้ามาเสมอ และก่อนที่

เราจะเข้าตลาด เราก็ให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบทุก

อย่างอย่างละเอียดแล้ว และหลังจากเข้าตลาด

เราน�าเงินที่ได้ไปช�าระหนี้ และน�ามาขยายคาพา

ซิตี้ให้สามารถรับนักเรียนได้เพิ่มขึ้น และน�ามา

พัฒนาการศึกษา และถึงแม้ว่าเราเข้าตลาดแล้ว 

เราก็จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส 

และเอาการศึกษาน�าธุรกิจ ไม่ใช่ธุรกิจน�าการ

ศึกษา เราจะไม่ขึ้นค่าเล่าเรียนเพื่อแสวงหาก�าไร

อย่างไม่มีเหตุผล เพราะเราจะเน้นพัฒนาการ

ศึกษาเป็นหลัก" นาย ยิว กล่าว 

 ทั้งนี้ มองว่าราคาหุ้นต�่ากว่าราคาจองใน

วันนี้ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า นักลงทุน

เกิดความวิตกกังวล และขาดความเชื่อมั่นจาก

กระแสข่าวการคัดค้านการน�าโรงเรียนนานาชาติ 

หรือธุรกิจการศึกษาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ เข้ามากดดันราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ ยังคงยืนยันว่าการเข้ามาจดทะเบียนใน

ตลาด mai ครั้งนี้ ได้มีการด�าเนินการถูกต้อง 

และโปร่งใสทุกขั้นตอน  

ด้านนาย สมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินัน

เซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ

ที่ปรึกษาทางการเงินของ 

SISB กล่าวว่า ก่อนที่ 

SISB จะเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ mai ทุกๆ

ฝ่ายได้มีการหารือพูดคุยกัน

เป็นที่เรียบร้อยแล้วและ

การด�าเนินการเป็น

ไปตามขึ้นตอน

ที่ถูกต้อง ส่วน

การที่มีผู้ไม่

เห็นด้วย และมีการทักท้วง มองว่าเป็นความคิด

เห็นของคนที่ไม่เห็นด้วย แต่ในส่วนกระบวนการ

ท�างานที่น�า SISB เข้าตลาดฯ หน่วยงานต่างๆ

ได้มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้ว ส่วนกรณีมีผู้

ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองและศาลปครองได้รับ

ฟ้อง ก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการของศาลต่อไป

 "ราคาหุ้นต�่าจอง เป็นเพราะกระแสข่าวการ

คัดค้านเข้ามาถล่ม 2-3 วันแล้ว จนกระทั่งนาที

สุดท้ายก่อนเข้าเทรด อันนี้เป็นตัวกดดันราคา 

อีกอย่างเราเองไม่ได้พึ่งจะยื่นไฟลิ่งด้วย เราได้มี

การพูดคุยกับทุกฝ่ายในทุกๆอย่าง เป็นไปตาม

ขึ้นตอนของตลาด การที่มีคนทักท้วงก็เป็นความ

เห็นของคนที่ไม่เห็นด้วยหน่วยงานต่างๆก็มีการ

เช็คอยู่แล้ว จากนี้ไปก็รอศาลอย่างเดียวว่าจะว่า

ยังไง" นายสมภพ กล่าว 

 ขณะที่ นายภากร ปีตธวัชชัย 

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  กล่าวว่า จากกรณีที่นายจุติ ไกร

ฤกษ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ได้ให้

ทนายความเข้ายื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อ

วันที่ 28 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา และได้ขอให้ 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระงับการขายหุ้นใน

ตลาดหลักทรัพย์ของ SISB  โดยทางคดีศาลได้

แจ้งนายจุติ ไกรฤกษ์ ผู้ฟ้องคดี และออกหมาย

นัดให้ ก.ล.ต. มาไต่สวนท�าค�าชี้แจงเสนอต่อศาล

ในวันไต่สวนใน วันที่ 7 ธ.ค.นี้ปัจจุบันทาง ตลท. 

อยู่ระหว่างรอฟังข้อมูลเพิ่มเติมทาง ก.ล.ต.และ

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป 

 ทั้งนี้มองว่า การที่โรงเรียนนานาชาติ หรือ

ธุรกิจการศึกษาด�าเนินกิจการในรูปแบบบริษัทโฮ

ลดิ้งส์ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งทั้ง ตลท. และบริษัทฯ

ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ และ

เข้าใจในธุรกิจมากขึ้น อีกทั้งได้มีการตรวจสอบ

และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บริษัทจดทะเบียนใน

การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส 
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BCPG	วางเป้า	EBITDA	5	ปี	(62-65)

โตเฉล่ีย	13-15%	

หลังเน้นซื้อกิจการ	(M&A)	มากข้ึน

APCO	คาดรายได้ปี	62	โตก้าวกระโดด		

หลังลุยตลาดจีน	ส่วนปีน้ีคาดใกล้เคียงปีก่อน

ท่ี	424.61	ลบ.	

 นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) BCPG เปิด
เผยว่า บริษัทฯวางเป้าก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี 
และค่าเสื่อม (EBITDA) ในระยะ5 ปี (62-65) จะ
เติบโตเฉลี่ยปีละ 13-15% ตามการเติบโตของโรง
ไฟฟ้าที่จะเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทฯจะเน้นการเข้าซื้อกิจการ 
(M&A) มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่
อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา เพื่อให้ได้ผล
ตอบแทนที่ดี และจะเน้นประเทศที่อยู่ในแถบเอเชีย
แปซิฟิกเป็นส่วนใหญ่ โดยขนาดก�าลังการผลิต
ตั้งแต่ 100-300 เมกะวัตต์ 
 พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้วางงบลงทุนภายใน
ระยะเวลา 5 ปี (61-64) ราว 40,000 ล้านบาท  
เพื่อรองรับการเข้าซื้อกิจการ (M&A) โดยสนใจ
โครงการพลังงานทดแทน ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม,โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์,โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเข้าไปเจรจา
แล้ว 4-5 โครงการ อาทิ ออสเตรเลียที่รัฐบาล
มีนโยบายให้ปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน และให้สร้างโรง
ไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แทน  
ขณะที่ในประเทศเวียดนาม ขณะนี้ยังขาดไฟอยู่   
ท�าให้รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้าขึ้น
มาเพื่อให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพจึงได้มี
การสนับสนุนให้มีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
และโครงการพลังงานลม เบื้องต้นคาดว่าจะมี
ความชัดเจนในปี 2562 
 นอกจากนี้บริษัทฯยังมองหาประเทศอื่นๆเพื่อ
เข้าไปลงทุนอีกเช่น ไต้หวัน เกาหลีด้วย 
 ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการในปี 2562 
บริษัทฯได้วางเป้าไว้ว่า EBITDA เติบโต 15% 
จากปีนี้ เนื่องจากบริษัทฯจะมีการเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ ( COD ) โครงการพลังงานลม 10 เมกะ
วัตต์ (MW) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
และ COD ได้ช่วงต้นปี 2562 และสามารถเริ่มรับรู้
รายได้ในทันที ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับ Adder ที่ 

3.50 บาท ส่งผลให้จะมีโครงการที่ COD รวมทั้ง
สิ้น 390 เมกะวัตต์  
 ส่วนแนวโน้มในปี 2561 บริษัทฯยังคงเป้า 
EBITDA เติบโต 10-15% จากการรับรู้รายได้
โครงการโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 381 เมกะวัตต์  
 ส�าหรับในปีหน้าบริษัทฯยังได้วางงบลงทุน 
5,000 ล้านบาท เพื่อใช้ส�าหรับรองรับการลงทุน
ในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 191.30 
เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการพลังงานลมในประเทศ 
10 เมกะวัตต์ และก�าหนด COD ในต้นปีหน้า  ที่
ญี่ปุ่น 151.30 เมกะวัตต์ ,ฟิลิปปินส์ 6 เมกะวัตต์ , 
อินโดนีเซีย 24 เมกะวัตต์ที่จะทยอย COD อย่างต่อ
เนื่อง 
 ปัจจุบันบริษัทฯมีโครงการที่ COD แล้ว 381 
เมกะวัตต์ แบ่งเป็นในประเทศ 192 เมกะวัตต์ 
ญี่ปุ่น 17.4 เมกะวัตต์ ฟิลปินส์ 14 เมกะวัตต์ และ
อินโดนีเซีย 157.5 เมกะวัตต์ 

 ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์

โตซูติคอลล์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ APCO 

เปิดเผยว่า บริษัทฯมั่นใจว่ารายได้ปี 2562 มี

แนวโน้มเติบโตก้าวกระโดดจากปีนี้ เนื่องจากบ

ริษัทฯได้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางยก

กระชับผิวหน้าให้กับพันธมิตรในประเทศจีน และ

ได้มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางชนิดอื่น

เพิ่มเช่น เครื่องส�าอาง Mask เพิ่มความชุ่มชื้น

ส�าหรับใบหน้า, ครีมกันแดดผสมรองพื้น, ครีม

ลดไขมันส่วนเกินบนใบหน้า และ ชุดผลิตภัณฑ์

ส�าหรับผู้มีปัญหาสิว คาดว่าจะสามารถส่งออก

พร้อมรับรู้รายได้ต้นปี 2562

 ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการมุ่งเน้น

การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทาง 

Social Media, LINE TV และ TV ช่อง5 เพื่อ

ต่อยอดให้ช่องทางจัดจ�าหน่ายของบริษัท

ทุกช่องทาง คือ BIM Health Center ซึ่งมี

ผู้เชี่ยวชาญให้ค�าแนะน�าการใช้ผลิตภัณฑ์, 

BIMDropship ที่ด�าเนินการโดยนักธุรกิจ และ 

Direct Service ซึ่งด�าเนินการโดยผู้ที่มีความ

ถนัดในการแนะน�าผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคโดยตรง 

ซึ่งเชื่อว่าจะเข้ามาช่วยหนุนผลประกอบการขอ

งบริษัทฯให้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยส�าคัยเช่นกัน

 ขณะที่รายได้ในปีนี้ บริษัทฯพยายามที่จะ

ท�าให้เติบโตใกล้เคียงกับปี 2560 ที่มีรายได้อยู่

ที่ 424.61 ล้านบาท โดย 9 เดือนแรกบริษัท

สามารถท�ารายได้อยู่ที่ 274.08 ล้านบาท แต่

บริษัทฯคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 4/2561 มีแนว

โน้มเติบโตดีกว่าทุกไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจาก

เป็นช่วงที่เข้าสู่ไฮซีซั่นของธุรกิจ ประกอบไม่มี

ผลกระทบจากกระแสข่าวเมจิกสกิน ซึ่งเป็นผลก

ระทบจากปัญหาการตรวจสอบแหล่งผลิตและ

จ�าหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องส�าอางมาอย่างต่อ

เนื่อง จึงส่งผลให้บริษัทฯสามารถที่จะสร้างยอด

ขายได้เติบโตกว่าไตรมาสก่อนหน้านี้
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บล.บัวหลวง	ผุด	Depositary	Receip	เชื่อมการลงทุน

เวียดนามผ่านตลาดหุ้นไทย	เปิดจองซื้อไอพีโอ	วันท่ี	3-7	ธ.ค.	น้ี		

 หลักทรัพย์บัวหลวง ประเดิมรายแรกของ

เมืองไทย คลอดผลิตภัณฑ์ DR “E1VFVN3001” 

เชื่อมต่อการลงทุน ETF ที่อ้างอิงดัชนี VN30 

หรือ 30 บริษัทชั้นน�าในเวียดนาม สร้างโอกาส

ลงทุนในเวียดนามง่ายๆ ผ่านตลาดหุ้นไทย เปิด

จองซื้อไอพีโอ วันที่ 3-7 ธ.ค. นี้ 

 นายบรรณรงค์ พิชญากร 

กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัท

หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผย

ว่า หลักทรัพย์บัวหลวง เตรียมออกตราสาร

แสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ  

(Depositary Receipt) หรือ DR ครั้งแรกของ

ไทยที่มีหลักทรัพย์ที่รับฝากเป็นกองทุนรวม 

ETF ที่อ้างอิงกับดัชนี VN30 Index สะท้อน

หุ้นชั้นน�า 30 บริษัทของตลาดหุ้นเวียดนาม 

และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในใน

ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

ปัจจุบันมีขนาดสินทรัพย์ของกองทุนประมาณ 

170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ บริหารจัดการโดย 

Viet Fund Management หรือ VFM ซึ่งหลัก

ทรัพย์บัวหลวงจะน�ามาออกเป็นตราสารDRที่

จดทะเบียนและซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยใช้สัญลักษณ์ว่า 

“E1VFVN3001” 

 “ปัจจุบันนักลงทุนไทย เริ่มกระจายความ

เสี่ยงการลงทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างผล

ตอบแทน ด้วยการเริ่มกระจายการลงทุนไปยัง

ตลาดหุ้นต่างประเทศโดยต้องการความสะดวก

สบายในการลงทุนมากกว่าการเปิดบัญชีไป

ลงทุนหุ้นตรงใน  ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

การที่ส�านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้มีการออก 

DR จึงเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยและนัก

ลงทุนชาวไทยในวงกว้าง เพราะ DR เป็นทาง

เลือกของการลงทุนที่ท�าให้ผู้ถือจะได้รับสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆใกล้เคียงกับการถือหุ้นหลักทรัพย์

ต่างประเทศนั้นๆ เสมือนยกหุ้นต่างประเทศหรือ

กองทุน ETF ต่างประเทศที่น่าสนใจมาให้นัก

ลงทุนในประเทศซื้อง่ายขายคล่องได้ในตลาด

หุ้นไทย ช่วยให้การลงทุนในหุ้นต่างประเทศเป็น

เรื่องง่ายขึ้น” นายบรรณรงค์ กล่าว 

 ส�าหรับการลงทุน DR ที่อ้างอิงหุ้นต่าง

ประเทศ ก็จะมีผลตอบแทนและความเสี่ยง

เหมือนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยมาจาก

ความผันผวนราคาหุ้นต่างประเทศที่อ้างอิง 

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตามสกุล

เงินที่หุ้นนั้นๆ ถูกซื้อขาย และยังมีค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูก

สะท้อนมาอยู่ในราคาซื้อขายของ DR ในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในรูปเงินบาท และหากหุ้น

ต่างประเทศนั้นๆมีการให้ผลประโยชน์ต่างๆ (เช่น 

เงินปันผล) แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ออก DR ก็จะส่งผ่าน

ผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ถือ DR โดยหักค่าใช้

จ่ายในการด�าเนินการต่างๆด้วยเช่นกัน ดังนั้น

ผู้ลงทุนควรต้องศึกษา และท�าความเข้าใจก่อน

ลงทุน DR ด้วย

 เอ็มดีหลักทรัพย์บัวหลวง กล่าวต่อว่า  

ความน่าสนใจของประเทศเวียดนาม อยู่ที่การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยสูงถึง 6-7% 

โครงสร้างประชากรของเวียดนามส่วนใหญ่อยู่ใน

วัยท�างาน และเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติยังคง

ไหลเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นแรงขับ

เคลื่อนที่ส�าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน

ระยะยาว ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อการเติบโต

ของตลาดหุ้นเวียดนาม นับเป็นตลาดหุ้นที่มี

ความน่าสนใจสูงและเป็นที่สนใจในหมู่นักลงทุน

ชาวไทย 

 ตราสาร DR “E1VFVN3001” เหมาะ

กับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการเกาะกระแสไปกับ

การเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม ด้วยการ

เข้าไปมีส่วนลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามอย่าง

สะดวกสบายผ่านการซื้อขายตราสาร DR ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่จ�าเป็น

ต้องใช้จ�านวนเงินลงทุนมาก โดยสามารถจอง

ซื้อไอพีโอขั้นต�่าได้เพียง 20,000 บาท และเพิ่ม

ขึ้นเป็นทวีคณูของ 1,000 บาท ซึ่งจากการเสนอ

ขายครั้งแรกแล้ว DR นี้จะถูกน�าไปจดทะเบียน

ซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และนักลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพย์ที่มีอยู่กับแต่ละบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้

บริการอยู่แล้ว ตราสาร DR E1VFVN3001 จึง

ถือเป็นทางเลือกของการเริ่มลงทุนในตลาดหุ้น

เวียตนามที่มีความสะดวกสบายอย่างมาก 

 ตราสาร DR E1VFVN3001 เปิดจองซื้อไอ

พีโอ ในวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 และคาดว่าจะ

เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้ในวันที่ 18 ธันวาคม นี้ โดยผู้สนใจลงทุน

สามารถติดต่อจองซื้อได้ที่หลักทรัพย์บัวหลวง

ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 

02-618-1111  ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th/dr และ

สามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนและสัญญารับ

ฝากได้ที่ www.sec.or.th และ www.set.or.th
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LH	Bank	ระบุ	Q1/62	เปิดบริการ	Trade	Finance
-และ	บริการรับช�าระเงินจาก	E-Wallet	ผ่าน	QR	Code

/แปลงสาขาเป็น	ท่ีปรึกษาทางการเงิน

 กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เสริมแกร่ง

ปรับลุคเป็น "mark Symbolic of CHANGE" 

ภายใต้ คอนเซ็ปต์ "We Are Family" ที่เน้น

ความสุขุม ความอบอุ่นและเป็นกันเองประเดิม 

2 สาขาแรกที่ พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ 

และเทอร์มินอล 21 พัทยา มุ่งตอบโจทย์พร้อม

สร้าง Touch Point มัดใจลูกค้า

 นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัย

กุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด 

(มหาชน) (LH Bank) กล่าวว่า ธนาคาร

ได้เดินหน้ารุกบริการ Wealth Management, 

Digital Banking และ Trade Finance อย่าง

ต่อเนื่องโดยเป็นความร่วมมือกับ CTBC Bank 

ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ

บริการดังกล่าว

 โดยกลุ่มการเงิน CTBC 

Holding โดยมี CTBC 

Bank ซึ่งเป็นธนาคาร

เอกชนอันดับ 1 ของ

ไต้หวัน มีสินทรัพย์ 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 

3/2561 รวมกว่า 6 

ล้านล้านบาท และ 

4.2 ล้านล้านบาท 

ตามล�าดับ ซึ่งมี

ความเชี่ยวชาญ

เรื่อง Wealth 

Management, 

Digital 

Banking และ 

Trade Finance เป็นอย่างดี จึงเป็นการผสาน

ความร่วมมือและความเชี่ยวชาญของทั้งสอง

องค์กร ในการเสริมสร้างความสามารถด้านการ

แข่งขัน เพื่อยกระดับการให้บริการของกลุ่มการ

เงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ให้เป็นมาตรฐานสากล

และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มการเงินแลนด์ 

แอนด์ เฮ้าส์ มีการพัฒนาในหลายมิติ ไม่ว่าจะ

เป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ

อ�านวยความสะดวก และยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์และตรงกับไลฟ์สไตล์การใช้

ชีวิตของลูกค้า เช่น การซื้อขายหุ้น การซื้อขาย

กองทุน และการเปิดบัญชีใหม่ผ่าน Application 

LH Bank M Choice

 นอกจากนี้ในไตรมาสแรกของ ปี 2562 

ธนาคารจะเปิดให้บริการใหม่ อาทิ บริการ

ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ ทั้งด้านการน�า

เข้าและส่งออก (Trade Finance) และ บริการ

รับช�าระเงินจาก E-Wallet ผ่าน QR Code 

เป็นต้น

 "การเปิดตัว mark Symbolic of CHANGE 

ของกลุ่มการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในครั้ง

นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในด้านการให้

บริการ รูปแบบสาขา และรูปแบบเครื่องแบบ

ของพนักงานเพื่อเสริมสร้างบุคลิกที่ทันสมัย 

กระฉับกระเฉงและคล่องตัว ภายใต้คอนเซ็ปต์ 

"We Are Family" เราคือครอบครัวเดียวกัน 

แต่ยังคงไว้ซึ่งความสุขุม ความอบอุ่นและเป็น

กันเองรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ Private Zone, 

Private Room เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว

ส�าหรับลูกค้า โดยสาขาที่ได้มีการปรับรูปแบบ

ใหม่ ได้แก่ สาขาพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ 

และสาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา และมีแผนที่

จะเพิ่มสาขารูปแบบนี้เพื่อรองรับลูกค้าพื้นที่

ต่างๆ ในอนาคต และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงินแบบครบ

วงจรตามมาตรฐานสากลและตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มภายใต้สโลแกน 

"We are Family" นางศศิธร กล่าว

 แม้ระบบธนาคารมีแนวโน้มที่จะลดจ�านวน

สาขา ซึ่ง LH Bank เห็นว่าสาขา LH Bank ยัง

มีความจ�าเป็นที่จะให้ค�าปรึกษากับลูกค้า ซึ่ง

การให้บริการ Digital Banking ไม่สามารถ

ให้บริการนี้ได้ เราจึงได้ปรับกระบวนการให้

บริการ โดยให้สาขาเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

(Financial Advisor) เพื่อให้ค�าปรึกษาด้าน

การเงิน การลงทุน กองทุน หุ้น เพื่อให้ลูกค้า

ได้รับผลตอบแทนที่พึงพอใจ นอกจากนี้เราได้

พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญมากขึ้น ส�าหรับการปรับลุคในครั้งนี้จะ

ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับกลุ่มการ

เงินแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้าง

ฐานลูกค้าได้เป็นอย่างดี ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือ

ส�าคัญที่เข้ามาช่วยในการขยายฐานลูกค้า ให้มี

การเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว " นางศศิธร 

กล่าว
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้เป็นอีกวัน นักลงทุน รอข่าวดี ปัจจัยมา 

กระตุ้นให้บรรยากาศการเก็งก�าไร เกิดขึ้นมาอีกครั้ง ข่าวดี ไม่ดี เสาร์นี้ รอข่าว 

ดินเนอร์ ระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐ-สีจิ้น ผิง ประธานาธิบดี

ของจีน ระหว่างการประชุมสุดยอด G20 ในกรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินา   

ซึ่งนักลงทุนทั่วโลก น่าจะทราบข่าว การเจรจาการค้า...ไม่วันอาทิตย์ ก็วันจันทร์

 วันนี้ ก็เทรดตามกรอบ ตามเส้น ตามแนว กันไป....รักษาวินัยเก็งก�าไร หุหุ

 วานนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,636.49 จุด ลดลง 4.14 จุด หรือ 0.25% 

มูลค่าการซื้อขาย 36,622.06 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,872.29    

ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,001.03 ล้านบาท นักลงทุนต่าง

ประเทศขายสุทธิ 579.66 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 291.60   

ล้านบาท

 ก.ล.ต. ระบุ SISB มีคุณสมบัติครบ หลังปรากฏข่าวว่า มีผู้ไปยื่นค�าร้อง

ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้มีการระงับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท 

เอสไอเอสบี จ�ากัด (มหาชน) (SISB) นั้น ก.ล.ต.พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพื่อประกอบ

การพิจารณาของศาล 

 SISB พร้อมปฏิบัติตามกรอบกฎหมายก�าหนดทุกประการ ยืนยันการเข้า

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ด�าเนินอย่างถูกต้อง เชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานว่ามีความ

แข็งแกร่ง รายได้และก�าไรเติบโตสม�่าเสมอทุกปี จากจ�านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น เชื่อ

หลังระดมทุนปลดล็อกภาระหนี้ ลดต้นทุน หนุนอนาคตเติบโตก้าวกระโดด จากนี้

เดินหน้าเพิ่มศักยภาพโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพนักเรียนเทียบเท่ามาตรฐาน

สากล

 วานนี้ หุ้น SISB เข้าซื้อขายวันแรก ปิดที่ 4.36 บาท ลดลง 0.84 บาท คิด

เป็น 16.15% จากราคาจองที่ 5.20 บาท/หุ้น วันนี้ ราคาหุ้น SISB จะโลดแล่น 

ท่าไหน ก็ชวนให้ติดตามเป็นอย่างสูงจร้า

 บิ๊ก XO ประกาศปีหน้า รายได้และก�าไรนิวไฮ ต่อเนื่อง เล็งอีก 3 ปีข้าง

หน้า วางเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 10 - 15% ส่วนผลงานไตรมาส 4ปี

นี้ จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้ปรับเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2561 

เป็นเติบโต 20% จากเป้าเดิมเมื่อต้นปีวางไว้เติบโต 5-10% เทียบกับปี 2560

 อสมท หรือ MCOT เปิด 3 แนวทางขับเคลื่อนองค์กร ปีหน้า 

เน้น “สาระ - ความสนุก” ดึง 

Content คุณภาพจากพันธมิตร

ระดับโลก “Discovery - BBC First 

- Bloomberg” และอสมท จะจับ

มือกับพันธมิตรเพื่อสร้างโอกาสใหม่

ทางธุรกิจ โดยจะเปิดให้ พันธมิตร

รายใหม่ๆเข้ามาร่วมงานมากขึ้น ใน

โครงการ “C-SPACE” (Creative, 

Content and Communication) 

ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตรายการ

และนักคิดรุ่นใหม่เสนอรายการใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดผลงานไปยังตลาดต่างประเทศ 

 โดย อสมท จัดสรรงบประมาณในการผลิต Content และเปิดตลาด ใน

ต่างประเทศร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการสามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย (SMEs Bank)

 ฝั่งบริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ�ากัด เตรียมหยุดออกอากาศสถานีโทรทัศน์

มันนี่ชาแนล ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันที่เอื้อให้ผู้ลงทุนมีช่องทางรับข้อมูลข่าวสารตลาด

ทุนผ่านสื่อยุคดิจิทัลที่มีความหลากหลายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 วานนี้ ราคาหุ้น CMC ร่วง อยู่ที่ 2.04 บาท ลดลง 0.08 บาท คิดเป็น 

3.77% ไม่ควรแปลกใจ ด้วย ขึ้นป้าย XD วันแรก วันนี้ มาเหลากันใหม่ หุหุ

 ก.ล.ต. เปิดเผยการด�าเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระท�า

ความผิดรวม 2 ราย ได้แก่ (1) นายสมบูรณ์ ยิ่งยงกิจมงคล กรณีอาศัย

ข้อมูลภายในขายหลักทรัพย์บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

(SRICHA) และใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น และ (2) นายศรัณยู 

ยิ่งยงกิจมงคล กรณียินยอมให้นายสมบูรณ์ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเรียก

ให้ช�าระค่าปรับทางแพ่งและชดใช้ค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบการกระท�าความผิด

รวมจ�านวน 972,698 บาท และก�าหนดระยะเวลาห้ามบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการ

หรือผู้บริหารเป็นเวลา 1 ปี และ 6 เดือน ตามล�าดับ

รอข่าว

บล.เคจีไอ : ASK แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 28.00 บ.

บล.ทิสโก้ : MINT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่47.00 บ.

บล.ทิสโก้ : KTC แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 37.00 บ.

บล.ทิสโก้ : AEONTS แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 12.90 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SCC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 500.00 บ.

      บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SCB แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 160.00 บ. 

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : EGCO แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 259.00 บ.

บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ : SISB ราคาพื้นฐาน ที่ 7.30 บ.

บล.เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส์ : PYLON แนะน�า ซือ้ ราคาพืน้ฐาน ที ่8.50 บ.

บล.เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส์ : EGCO แนะน�า ซือ้ ราคาพืน้ฐาน ท่ี 260.00 บ. 
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PR9	เผย	บล.ภัทร	ขอใช้สิทธิซื้อหุ้น	6.3	ล้านหุ้น	ราคา	11.60บ./หุ้น	

เพ่ือส่งคืนหุ้นให้แก่ผู้ให้ยืมหุ้น1.
 นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) PR9 เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท โรงพยาบาล

พระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ�านวน 167,500,000 หุ้น ให้แก่ประชาชน จ�านวน 12,500,000 

หุ้น ให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จ�านวน 20,000,000 หุ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ 

ภัทร จ�ากัด (มหาชน) ใน ฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน”)ได้ยืมหุ้นจ�านวน 20,000,000 หุ้น ดังกล่าวจากกรรมการและ/หรือ ผู้บริหาร

ที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัทฯ จ�านวน 4 ราย ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ นายแพทย์ประเสริฐ ไตร รัตน์วรกุล นายแพทย์วิรุฬห์ มา

วิจักขณ์ และนายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล จ�านวนรายละ 5,000,000 หุ้น (“กลุ่มผู้ให้ยืม หุ้น) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อ

 โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะด�าเนินการจัดหาหุ้นจ�านวนดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่ เริ่มท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื่อส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมหุ้นซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

 ในการนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ จ�า

นวน 6,300,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 11.60 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคา IPO ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่าย (Underwriting Agreement) คิดเป็นจ�านวนเงิน รวมทั้งสิ้น 73,080,000 บาท

เพื่อส่งคืนหุ้นให้แก่ผู้ให้ยืมหุ้น

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้ด�าเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวนดังกล่าวให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้ว

กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้อง กับการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นต่อไป 

 นายณัฐสิทธิ์ สุนทราณู ผู้อ�านวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคทีซีได้ร่วมกับ

ลาซาด้า ประเทศไทย มอบความคุ้มค่าให้สมาชิกเคทีซีสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนน แลกรับรหัสส่วนลดลาซาด้า (Lazada 

Discount Code) มูลค่า 200 บาท ผ่านแอปฯ “KTC Mobile” 12 วันเท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 12 ธันวาคม 2561 (ปกติ 1,000 

คะแนนมีมูลค่า 100 บาท) และสามารถน�ารหัสส่วนลดดังกล่าวไปใช้ซื้อสินค้าได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน “LAZADA” หรือ www.lazada.co.th จนถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น พิเศษส�าหรับวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สมาชิกเคทีซีจะได้รับโค้ดส่วนลดพิเศษเมื่อช้อปกับลาซาด้าและลงทะเบียนผ่าน 

www.ktc.co.th/shoponline พร้อมรับเครดิตเงินคืน 10% และคะแนนสะสมฯ 12 เท่า (คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 11 เท่า) เมื่อ

ใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดซื้อต่อรายการในการแลกรับ)

 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือติดตามโปรโมชั่นออนไลน์อื่นๆ ของเคทีซีได้ที่ www.ktc.co.th/

shoponlineแหล่งรวมโค้ดส่วนลดจากพันธมิตรออนไลน์มากที่สุด ส�าหรับผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่

ลิงค์ http://bit.ly/2uPcS19 หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ 

KTC	-ลาซาด้าเปิดใช้คะแนนแลกรับโค้ดส่วนลดผ่านแอปฯ	“KTC	Mobile”2.
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ดรณ์	เทียนถาวรวงษ์	ซื้อหุ้น	MCS	เพ่ิมอีก	0.09%	รวมเป็น	5.03%

PL	ออกหุ้นกู้	มูลค่า	500	ลบ.	เสนอขายสถาบัน	ดอกเบี้ยคงท่ี	2.9%	ต่อปี

3.

5.

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอ็ม.ซี.เอส.สตีล (listed)

โดย นาง ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22/11/2561 จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) PL เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2560 ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในมูลค่าเงินต้นรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุล 

เงินอื่นในจ�านวนที่เทียบเท่า โดยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายแล้วแต่ยังไม่ได้มีการไถ่ถอนไม่ว่าขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมี จ�านวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้าง

ต้น (Revolving Basis) ทั้งนี้ บริษัทได้ด�าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้วงเงิน ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2560 ไปแล้วจ�านวน 

6,400 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวยังไม่ได้มีการไถ่ถอน ท�า ให้ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินคงเหลือที่สามารถออกหุ้นกู้ได้อีกจ�านวน 3,600 ล้านบาท

 ในการนี้ บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งข้อมูลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : "หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 ครบก�าหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563" 

 2. ประเภทของหุ้นกู้ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 3. ลักษณะการเสนอขาย : ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น 

 4. จ�านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 500,000 หน่วย (ห้าแสนหน่วย) 

 5. มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อหน่วย

 6. ราคาเสนอขาย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อหน่วย 

 7. มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 

 8. วันออกหุ้นกู้ :27 พฤศจิกายน 256 

 9. อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราคงที่ ร้อยละ 2.91 ต่อปี 

 10. อายุหุ้นกู้ : 2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ฟินันซ่า (listed) 

โดย นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/11/2561 จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 28.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 41.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

วรสิทธิ์	โภคาชัยพัฒน์	ซื้อหุ ้น	FNS	เพ่ิมอีก	28.57%	รวมเป็น	41.66%4.
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บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ UAC และ บริษัท ยูเอซี 

เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (UACE) บริษัทในเครือ เดินตามนโยบายบริษัทฯ สาน

ต่อกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยมอบโอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กๆใน

โรงเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ น�าโดย นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ  

UAC จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน

ดี ประจ�าปี 2561 ใน จังหวัดสุโขทัย จ�านวน 61 ทุน ให้กับกลุ่มโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ ต.กกแรต จ�านวน 20 ทุน , 

ทุนเครือข่ายอรุโณทัยในเขตพื้นที่ ต.ไกรใน จ�านวน 28 ทุน และ โรงเรียน

บ้านประดู่เฒ่า ต.กง ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา จ�านวน 13 ทุน ณ 

โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ทแอนด์สปา เมื่อเร็วๆ นี้ 

คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย หรือ JKN ผู้น�าการจัดจ�าหน่ายลิขสิทธิ์

คอนเทนต์ระดับสากล และพ.อ.ชยุตรา เสริมสุข (กลาง) ผู้อ�านวยการฝ่าย

พัฒนารายการและรายได้ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมงานเปิดตัว

ผังรายการของสถานีโทรทัศน์ ททบ5  ประจ�าปี 2562 เนื่องในโอกาสที่ทาง

สถานีซื้อลิขสิทธ์คอนเทนต์ซีรี่ส์อินเดียเรื่อง ‘ม่านรักม่านประเพณี’ ซึ่งเป็น

ซีรี่ส์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีจ�านวนตอนมากที่สุดขอประเทศอินเดีย 

ที่เตรียมออกอากาศระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ ส่งผลดีการสร้างกระแสเรตติ้ง

และฐานกลุ่มผู้ชมที่นิยมชมซีรี่ส์อินเดียของสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 

UAC คืนก�าไรสู่สังคม มอบโอกาสทางการศึกษา 

JKN สยายปีกซีรีส์อินเดียไปช่อง 5 ร่วมลงจอปีหน้า

1.
2.
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รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 

นางสาวประภาวดี ณ ระนอง (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ EPG ร่วมงานบริษัท

จดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ให้ข้อมูลผลประกอบการ

ไตรมาส 2 ปี 2561/62 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) พร้อมเผยแผนการ

ด�าเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกลุ่ม

ธุรกิจ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสาย

งานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ คุณประพันธ์ เจริญประวัติ 

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมแสดง

ความยินดี กับคุณ นนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ 

คุณ ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวิลาวัณย์ แก้วกนก

วิจิตร กรรมการ บริษัท เอสไอเอสบี จ�ากัด (มหาชน) (SISB) พร้อมด้วย 

คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ฟินัน

เซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) ในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ “SISB” เข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มบริการ เป็นวันแรก 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

EPG โชว์งบไตรมาส 2 ปี 2561/62 พร้อมให้ข้อมูล

แผนธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง SISB เปิดการซื้อขายวันแรก

3. 4.
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